
 

 

130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 995  —  655. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um skoðun tölvuleikja.

Frá Steinunni K. Pétursdóttur.

Hefur ráðherra í hyggju að nýta sér heimild í 11. gr. laga nr. 47/1995 og setja reglur um
skoðun tölvuleikja? Ef svo er, hvers konar reglur? Ef svo er ekki, hvers vegna?

Skriflegt svar óskast.

Prentað upp.


